



สารจากประธานกรรมการ...

ฉบับที่ 6/2559

21 เมษายน 2559

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

หลังปีใหม่ไทยได้ผ่านไป นำความชุ่มชื่นใจให้เกิดขึ้น ท่ามกลางความร้อนระอุ ของอากาศยามเมษายน แต่สหกรณ์ของเรา ไม่ได้หยุดนิ่ง วันที่ 16-17 เมษายน 2559 คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จำนวน 30 คน ได้ไปร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เราได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กำหนดกลยุทธ์ และโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการในรอบ 3 ปีข้างหน้า ผลการดำเนินการทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง และผลการจัดทำแผนฯจะได้นำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสอดคล้องและสมบูรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือจนงานสำเร็จเกินความคาดหมาย



สมาชิกที่รักครับ สหกรณ์ฯจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง เสาหลักที่สำคัญที่สุดคือ **“สมาชิก”** สหกรณ์ฯ นั้นเอง สหกรณ์ฯ เกิดขึ้นได้ด้วยสมาชิก ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน ในการช่วยเหลือกันและกัน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ภายใต้อความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกัน สหกรณ์ฯ จะเจริญได้ด้วยสมาชิก กล่าวคือ

1. สมาชิกควรศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ ผ่านสื่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือจาก กรรมการดำเนินการที่เป็นตัวแทนของท่าน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อร่วมกันจรรโลงและเดินหน้าสหกรณ์ไปด้วยกัน

2. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ประชุม อบรม หรือกิจกรรมอื่น ที่สหกรณ์จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ รับทราบความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ร่วมระดมทุนในรูปของเงินสะสมรายเดือน การฝากเงินประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ วางแผนอนาคต วางแผนชีวิตอย่างรัดกุม จะส่งผลให้สมาชิกมีความเข้มแข็งในวันข้างหน้า
4. เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ให้ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับเงื่อนไขการขอกู้ แต่ ละประเภท เมื่อได้รับเงินกู้แล้วเป็นลูกหนี้ที่ดี รับผิดชอบในการส่งหนี้ตามกำหนด ไม่ผิดนัด หรือติดต่อกับ สหกรณ์เมื่อมีปัญหา เฉพาะหน้า เช่น รายได้ลดลงเนื่องจากเกษียณอายุ หรืออยู่ระหว่างการรอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เป็นต้น และพึงระมัดระวังในการค้าประกันสมาชิกรายอื่น เพราะต้องมีข้อผูกพันที่ต้องรับภาระการ ชำระหนี้แทนผู้กู้ที่อาจเกิดขึ้นได้ สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ ในภาพรวมอย่างมาก เพราะว่ สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินการไม่มาก ส่วนใหญ่เราได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายได้แก่ สถาบันการเงินหรือ สหกรณ์อื่นที่เป็นพันธมิตร ซึ่งต้องมีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ย ความมั่นคงของสหกรณ์ฯ อันมีรายได้หลักจาก ดอกเบี้ยเงินกู้ จะกระทบเป็นลูกขนาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มีใครอยากจะบังคับคดีหรือ ทำให้สมาชิก ด้วยกันเดือดร้อน แต่มีความจำเป็นเนื่องจากภาระผูกพันที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน **อาจนำมาซึ่งการสำรอง หนี้สงสัยจะสูญ ภาวะการณ์ขาดทุน หรือภาวะเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้** ซึ่ง สหกรณ์ฯ หรือคณะกรรมการต้อง ดำเนินการโดยไม่อาจละเว้นการปฏิบัติได้อย่างเสมอหน้ากัน ไม่ว่าใครจะมาเป็นกรรมการดำเนินการก็ตาม
5. ร่วมประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่น ในสถาบัน การเงินของตนเอง ไม่ปล่อยข่าวลือ หรือข่าวที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ หากสงสัยหรือ ให้ขอเสนอแนะ โปรดติดต่อประธานกรรมการโดยตรงครับ

การเดินทางงานสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นสหกรณ์ใหม่ อาจมีอุปสรรคบ้าง เพราะว่าเราอาจหาญก้าว กระโดด ในการดำเนินงาน เราจะก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และอุดมการณ์เดียวกัน สหกรณ์ฯ เป็นของท่าน ต้องช่วยกันธำรงรักษา ให้คงอยู่เป็นองค์กรของเรา ที่เข็ดหน้าชูตาได้ คณะกรรมการฯ แต่ละชุดเข้ามา สานต่อการดำเนินงานและส่งไม้ต่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป

อนาคตของสหกรณ์ฯ อยู่ในมือของสมาชิกทุกคน.....

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่น



(ดร.โสภณ เพ็ชรพวง)

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุดที่ 7